



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

โรดโชว์และร่วมมหาวิทยาลัย เปิดเวทีปล่อยของวัยรุ่นหัวใจศิลปะ



บรรยากาศจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาด
ใหญ่ขึ้น



นักศึกษาให้ความสนใจ

กับการประกวด

โครงการ Quiksilver & Roxy Design Competition 2012 เปิดเวที
ปล่อยของให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีหัวใจศิลปะ กับการประกวด
ออกแบบลายเสื้อยืดของ 2 แบรินด์ดังจากประเทศออสเตรเลีย
โดยบริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) ผู้แทนจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ คิวซิลเวอร์ และ ร็อกซี่ (Quiksilver & Roxy) ใน
ประเทศไทย



นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



บูธแสดงผลงานและรับ
สมัครการประกวด



โอ - หทัยรัตน์ เจริญชัย
ชนะ

ล่าสุดโครงการ Quiksilver & Roxy Design Competition 2012 จัดกิจกรรมโรดโชว์ (Road Show) ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวิทยากรร่วมพูดคุย และเล่าประสบการณ์ตรง พร้อมร่วมทำเวิร์คช็อป รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดีไซน์ และสอนทักษะตามความถนัดของวิทยากรแต่ละคน

หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "**นัฐวรรณ คชฤทธิ**" นักศึกษาชั้นที่ 2 คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเล่าว่า ตนเชื่อว่าความสำคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบ คือ ต้องทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความโดดเด่น ซึ่งวิทยากรได้ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์แบรนด์ได้กระจ่างมาก นอกจากนั้นยังรวมถึงได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะด้านการดีไซน์ด้วย

"โดยส่วนตัวเป็นคนวาดรูปไม่เก่ง แต่มักจะมีไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงสนใจอยากเข้าร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อยืด 2 แบรินด์ เพราะทั้งสองแบรนด์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน การเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการโชว์ไอเดียเพราะคอนเซ็ปต์ในการส่งผลงานค่อนข้างเปิดกว้าง ซึ่งผลงานที่ดีน่าจะออกมาจากความเป็นตัวของตัวเอง"

อีกหนึ่งหนุ่ม "**ภครกร แก้วมีกฤษฎเดช**" นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล่าว่า ตนมีความสนใจในเรื่องการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นอยู่ด้วย จึงอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อค้นหาความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้น ยิ่ง

มีโอกาสได้เข้ามาเวิร์คช็อปในด้านการออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้การแข่งขันดูน่าสนุกขึ้น

"การที่ตัวเองเรียนด้านแฟชั่น คงไม่ถือว่ามีเปรียบคนอื่น เพราะผมคิดว่าผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน คงมีความสามารถเก่งกันไปคนละด้าน ไม่มีใครได้เปรียบใคร ที่ผมสมัครก็เพราะอยากได้ประสบการณ์ และเป็น การฝึกฝีมือทางด้านการออกแบบที่จะสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อไปได้ด้วย"

ทางด้านนักร้องสาวสุดแนว "**ไอ้ หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ**" หนึ่งในกรรมการตัดสิน และวิทยากรที่มาร่วมกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อให้ความรู้ กับน้องๆ ในเรื่องการออกแบบกล่าวว่า จากการทำมีโอกาสได้พบกับ น้องๆ รู้สึกได้เลยว่านักศึกษาให้ความสนใจ และตั้งใจมาฟังวิทยากร ให้คำแนะนำจริงๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสของน้องๆ นักศึกษาที่จะได้มีโอกาส ดีไซน์เสื้อผ้าแบรนด์ใหญ่ระดับโลก

"โจทย์ที่ตั้งไว้สำหรับการแข่งขัน มีทั้งข้อดีและข้อยาก ข้อดีคือ เปิดกว้างมาก ทำให้เราสามารถคิดอะไรก็ได้และจะรู้สึกสนุกกับมัน ส่วน ข้อยากคือ พอไม่มีโจทย์ก็อาจทำให้เคือง ไม่รู้จะจับจุดอะไร ดังนั้นผู้ แข่งขันต้องทำงานหนักแล้วว่าอยากจะพูด หรือสื่อสารอะไร บางคน อาจคิดว่า ก็แค่ออกแบบเสื้อผ้าดี แต่จริงๆ แล้วเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ยาก ตัวตนได้มากที่สุด เพราะสามารถบอกถึงความคิดและตัวตนทั้งของ คนที่ใส่ และคนที่ออกแบบได้" สาวนักร้องออกแบบ กล่าว

สำหรับ Quiksiver & Roxy Design Competition 2012 รอบตัดสิน จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 โดยมีรางวัลชนะเลิศ คือ ตัวเครื่องบิน พร้อมที่พัก มูลค่า 150,000 บาท เพื่อไปศึกษา หลักสูตร Creative Enterprise ที่ Central Queensland University Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 15 วัน ร่วมเป็นกำลังใจ

ให้กับน้องได้ที่ www.quiksilveroxydesign.com